



# รื้อเกณฑ์โรงไฟฟ้าชุมชน

## ■ เล็งปิดกั้นบจ. รายใหญ่ ■ สกัดแก๊งสบช่องปั่นหุ้น

นิวส์ คอนเน็คท์ - ก.พลังงานเดินหน้า  
โรงไฟฟ้าชุมชน เล็งรื้อหลักเกณฑ์รับซื้อใหม่  
หวังปิดโอกาส บจ.ในตลาดหุ้น ไม่ให้เป็น  
ช่องทางปั่นหุ้น คาดเปิดยื่นโครงการฯ พ.ย.63

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวง  
พลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงฯ ยังเดินหน้า  
โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก  
ต่อไป ยังไม่ได้ยกเลิกตามที่ปั่นข่าว แต่จะต้อง  
ปรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการฯ ใหม่  
ตามที่นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายก  
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  
มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณา



กุลิศ  
สมบัติศิริ

รายละเอียดโครงการให้รอบครอบและเป็น  
ประโยชน์กับชุมชนในพื้นที่มากที่สุด โดยคาดว่าจะ  
การจัดทำหลักเกณฑ์ใหม่

[อ่านต่อหน้า 2 >](#)

## WGE จ่อเข้าเทรด SET สิ้นระฆังเดือนต.ค.63 เพิ่มโอกาสรับงานใหญ่

นิวส์คอนเน็คท์ - WGE จ่อขายหุ้น IPO จำนวน  
160 ล้านหุ้น หวังใช้เงินเพิ่มโอกาสการเติบโต-  
รองรับแผนการเข้ารับงานใหม่ คาดเข้าเทรด  
ได้เดือน ต.ค.63

นายเกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม ประธานกรรมการ  
บริหาร บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)  
หรือ WGE เปิดเผยว่า

[อ่านต่อหน้า 2 >](#)

## TMB วางแผนตัดขายหนี้ NPL ลดภาระตั้งสำรอง-ประคองกำไร

นิวส์ คอนเน็คท์ - TMB วางแผนตัดขายหนี้ NPL  
บริหาร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ  
ไตรมาสละ 2,000 ล้านบาท หวังช่วยลด  
ภาระในการตั้งสำรองหนี้ และประคองกำไร

ไม่ให้หดตัว ตั้งเป้าคุม NPL สิ้นปีไม่เกิน 3%

นายปิติ ตันตทเกษม ประธานเจ้าหน้าที่



ปิติ  
ตันตทเกษม

บริหาร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ  
TMB เปิดเผยว่า

[อ่านต่อหน้า 2 >](#)



### KBANK หนุนเศรษฐกิจแนวคิดใหม่...

KBank Private Banking (เคแบงก์ไพรเวทแบงกิง) และพันธมิตร  
Lombard Odier (ลอมบาร์ด โอดีแยร์)  
ได้จัดงานสัมมนาเพื่อความยั่งยืน  
ในหัวข้อ Sustainability Revolution:  
A Call for Action ขึ้น โดยได้ผู้นำ  
ระดับโลกอย่างอดีตรองประธานาธิบดี  
สหรัฐอเมริกา นาย อัล กอร์ และ  
ผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันการเงิน  
ทั้งสองแห่งมาร่วมแบ่งปันแนวคิดแก่  
ผู้นำธุรกิจและนักลงทุนไทย





## พลังงาน

จะได้ข้อสรุปภายในเดือน ก.ย.นี้ และต้องนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) รับทราบ ภายในเดือนต.ค. 63 จากนั้นคาดว่าจะประกาศยื่นเสนอโครงการฯได้ภายในเดือน พ.ย.63

อย่างไรก็ตาม คาดว่าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนฯ จะนำร่องเปิดรับซื้อไฟฟ้าเข้าระบบได้ประมาณ 100-200 เมกะวัตต์ไม่ว่าจะดำเนินการภายใต้ร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2561-2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP 2018 Rev.1) หรือแผน PDP 2018 (ฉบับปัจจุบัน) ก็ตาม แม้ว่าแผน PDP 2018 (ฉบับปัจจุบัน) จะยังไม่ได้บรรจุเรื่องการรับซื้อไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน ที่มีเป้าหมายรับซื้อไฟฟ้าเข้าระบบรวม 1,933 เมกะวัตต์ภายในปี 2567 แต่ก็สามารถเกลี้ยกล่อมการรับซื้อไฟฟ้าภายใต้เพื่อเพลิงชีวมวลหรือชีวภาพที่ยังเหลืออยู่ในแผน PDP 2018 (ฉบับปัจจุบัน) ได้

แหล่งข่าวกระทรวงพลังงาน ระบุว่า การปรับรูปแบบหลักเกณฑ์โรงไฟฟ้าชุมชนฯ ไม่ได้เปิดโอกาสให้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้ามายื่นประมูลหรือลงทุน โดยจะเปิดโอกาสให้วิสาหกิจชุมชนเป็นผู้ดำเนินการลงทุน เพื่อให้เกิดการสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชนได้โดยตรง และเพื่อไม่ให้เกิดประโยชน์กับบริษัทที่จดทะเบียนฯ นำมาใช้ป้อนหุ้น ●



## TMB

ภาพรวมของหนี้ที่มีก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ของธนาคารในปีนี้มีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่ธนาคารมีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ธนาคารจะมีการตัดขายหนี้ NPL ออกไปจำนวนหนึ่งทั้งจากสินเชื่อรายใหญ่ สินเชื่อเอสเอ็มอี และสินเชื่อรายย่อย เฉลี่ยไตรมาสละ 2,000 ล้านบาทเพื่อรักษาระดับ NPL สิ้นปี 63 ไม่ให้เกิน 3% จากสิ้นไตรมาส 2/63 อยู่ที่ระดับ 2.4%

อย่างไรก็ตาม แม้อัตรา NPL มีโอกาสจะเพิ่มขึ้น แต่แนวโน้มการกลับมาชำระหนี้ของลูกค้าบางกลุ่มเริ่มเห็นสัญญาณดีขึ้น โดยเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ที่กลับมาชำระตามปกติแล้วประมาณ 90% ของลูกค้าทั้งหมด แต่ถือเป็นกลุ่มแรกที่เข้ามาตรึงการพักชำระหนี้ช่วงเริ่มต้น ซึ่งยังไม่สะท้อนความสามารถในการชำระหนี้ที่แท้จริง เนื่องจากยังมีลูกค้ากลุ่มอื่นที่ยังอยู่ในช่วงของการพักชำระหนี้ ซึ่งธนาคารได้

เตรียมความพร้อมของทีมงานด้วยการเพิ่มพนักงานให้คำปรึกษาด้านการจัดการหนี้จำนวน 100 คน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและดูแลสถานะของลูกค้าก่อนที่จะหมดมาตรการพักชำระหนี้ในไตรมาส 4/63

ทั้งนี้ ธนาคารยังสนับสนุนการทำ debt consolidation หรือการรวมหนี้ โดยนำหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง เช่น หนี้บัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล มารวมกับสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ เช่น สินเชื่อที่มีหลักประกัน เช่น สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถ ก็จะทำให้ภาระดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายลดลง ซึ่งในเบื้องต้นจะทำกับหนี้ในธนาคารเดียวกัน และอาจจะขยายต่อเนื่องไปต่างธนาคาร ส่วนกรณีที่มีสมาคมธนาคารไทยจะเพิ่มเพดานค่าประกันสินเชื่อจากบสย. เป็น 50% นั้นมองว่าจะช่วยได้ในระดับหนึ่ง แต่อาจจะไม่มาก โดยสิ่งที่ธนาคารมองจะเป็นประโยชน์ต่อการปล่อยกู้ให้กับธุรกิจรายใหญ่เพื่อให้กระจายไปสู่ชีพพลายชนที่เป็นรายกลางและรายย่อยได้ ซึ่งจะเป็นอีกทางที่ทำให้สภาพคล่องไหลลงไปสู่เอสเอ็มอี ●

## WGE

บริษัทมีแผนจะเสนอขายหุ้นไอพีโอ จำนวน 160 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 26.67% ของหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด สำหรับวัตถุประสงค์การเข้าระดมทุนในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโต และรองรับแผนการเข้ารับงานใหม่ในอนาคตโดยการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครั้งนี้ จะทำให้บริษัทมีความสามารถในการเข้าร่วมประมูลงานโครงการขนาดใหญ่มากขึ้น จากเดิมที่เข้ารับงานได้สูงสุด 800 ล้านบาท ซึ่งหลังจากที่เพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้มีโอกาสรับงานมากกว่า 1,000 ล้านบาท

ขณะที่ปัจจุบันบริษัทมีมูลค่างาน



เกียรติศักดิ์ บัวชุม

ในมือ (Backlog) จำนวน 1,575 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้เป็นรายได้ในช่วงที่เหลือของปีนี้ประมาณ 60-65% ขณะเดียวกันบริษัทมีความพร้อมที่จะเข้ารับงานเพิ่มเติมอีกในอนาคต

หลังจากที่งานโครงการภาครัฐยังมีอยู่ต่อเนื่อง รวมถึงจะเข้ารับงานจากกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมประเภทโรงงาน หลังจากทีกลุ่มลูกค้าดังกล่าวมีอัตรากำไรในระดับสูง โดยบริษัทมีนโยบายจะรักษาอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยไว้ที่ 10-15%

ด้านนายสัมฤทธิ์ชัย ตั้งหะรัฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัทคันทรี กรุ๊ป แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไป (IPO) ของบริษัทเวล เกรด เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ WGE เปิดเผยว่า WGE คาดจะกำหนดราคาขายหุ้นไอพีโอในเดือนก.ย.นี้ และจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในเดือนต.ค.นี้ ●



# เปิด“ศุภาลัย พรีเมียร์ สีพระยา-สามย่าน”2.2พันล.



นิวส์ คอนเน็คท์ - “ศุภาลัย” เตรียมเปิดตัว คอนโดมิเนียม “ศุภาลัย พรีเมียร์ สีพระยา-สามย่าน” มูลค่าโครงการ 2,200 ล้านบาท พรึเชล 26-27 ก.ย.นี้

นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการใหม่ “ศุภาลัย พรีเมียร์ สีพระยา-สามย่าน” มูลค่าโครงการประมาณ 2,200 ล้านบาท ราคาเริ่มต้น 3.69 ล้านบาท บนพื้นที่กว่า 2 ไร่

โดยเป็นกรรมสิทธิ์การถือครองของคอนโดฯ แบบ Freehold อีกทั้งยังได้รับการอนุมัติการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA Approved จากสำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (สผ.) เรียบร้อยแล้ว ซึ่งปัจจุบันเริ่มการก่อสร้างโครงการแล้ว

“ทำเล “สีพระยา-สามย่าน” นับเป็นทำเลที่อยู่อาศัยที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน อีกทั้งยังคงความเป็นเอกลักษณ์ เชื่อมโยงยุคเก่า-ใหม่ ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว ปัจจุบันพื้นที่แห่งนี้รายล้อมด้วยแลนด์มาร์ค



สำคัญของกรุงเทพฯ ด้วยศักยภาพของทำเล ทำให้คอนโดฯ ในระดับราคา 3 ล้านบาทบาท คอนข้างหายาก ซึ่งกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูง และกลุ่มลูกค้าพนักงาน คอนโดฯ ในเมืองยังคงให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง ทำให้เป็นโอกาสในการพัฒนาโครงการขึ้น” นายไตรเตชะ กล่าว

โครงการดังกล่าวตั้งบนทำเลศักยภาพใจกลางเมืองใกล้รถไฟฟ้า MRT สถานีสามย่าน เพียง 750 เมตร ใกล้ท่าเรือสีพระยา เพียง 900 เมตร เชื่อมต่อสู่อินนิสลิค วิทยาลัยธุรกิจ สถานศึกษา ห้างสรรพสินค้า และร้านอาหารอร่อยระดับตำนาน ตอบโจทย์

ทุกการใช้ชีวิตในเมืองมากที่สุด อาทิ Urban Life Style Mall สามย่านมิตรทาวน์ จามจุรีสแควร์ สยามพารากอน เซ็นทรัลเวิลด์ แหล่งธุรกิจ ในย่านสีลม สาทรรัก สถานศึกษาชั้นนำ

โดยเป็นอาคารชุดพักอาศัยรูปแบบ High Rise สูง 36 ชั้น จำนวน 1 อาคาร จำนวนห้องพักอาศัย 384 ยูนิต หลากหลายแบบ ห้องตั้งแต่ 1-3 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอย ขนาด 41.5-139 ตร.ม. อาคารจอดรถสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีที่จอดรถให้มากถึง 77% กำหนด Pre-Sales อย่างเป็นทางการวันที่ 26-27 ก.ย. 2563 ณ Sales Gallery โครงการ

## ภาพข่าว



### EA รับรางวัล Prime Minister Award 2020

ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี และได้มอบรางวัลประเภทบุคคลทั่วไป (Individual Award) ให้กับ นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ หรือ EA โดยถือว่าเป็นบุคคลที่มีศักยภาพ ด้านการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม (Private Contribution) ในงาน Prime Minister Award 2020 เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติ

### EXIM BANK มอบทุนการศึกษาและปรับปรุงอาคารเรียน

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นำคณะผู้บริหารและพนักงาน EXIM BANK มอบทุนการศึกษาจำนวน 10 ทุน พร้อมเงินสนับสนุนการปรับปรุงอาคารเรียน จำนวนทั้งสิ้น 500,000 บาท ให้แก่นายปรกรณ์ คังขวณิช รองประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ เพื่อสนับสนุนให้ผู้พิการได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ สำหรับนำไปใช้ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว ณ มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ จังหวัดนนทบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้

